
 
 

 
06.05 2025 

Mættir: 
3.árgangur : Var í útiskóla 
4. árgangur: Helga Sóley og Signý  
5. árgangur: Harpa, Zion, Brynjar og Kristín 
6. árgangur: Aldís, Aníta og Max   
7. árgangur: Katrín Heiða, Sigurrós Carmen, Júlían og Elvar 
9. árgangur: Þórhildur og Katrín Hvönn 
10.árgangur: Brynja Sif og Alex Bjarki 
 
Kennarar: Ásta, Birna, Jóna og Lovísa 
Gestur: Unnur frá Unicef 
 
Viðfangsefni 
 
Aðgerðaráætlun fyrir næsta vetur- rætt var hversu mikilvægt er að raddir nemanda heyrast og 
farið var yfir hvernig hugmyndir nemanda hafa orðið að veruleika. 
Lesnar voru þær hugmyndir sem komu upp úr kassanum og þær ræddar. 
Flestar hugmyndir eru um fjölbreytni í mat og aðstöðu skólans. 
 
Hugmyndirnar sem komu upp úr Unicef kassanum voru m.a; 

 
● Fleiri útivistir 
● Fleiri rassaþotur 
● Snú snú tæki á skólalóð 
● Annan fótbolta -  og battavöll 
● Hoppubelgur (fékk mörg atkvæði) 
● Setja girðingu þar sem skólalóð endar 
● Fá Anime bækur á bókasafnið 
● Handboltavöll á skólalóð  
● Hafa oftar Taco í matinn 
● Fá rennibraut á skólalóðina 
● Hitta skólavini sína oftar 

 
Unnur frá Unicef ræddi við nemendur hvort þeir þekktu til Barnasáttmálans og hvort þeir eigi 
sína uppáhalds grein. Hún fékk mörg svör og sá að réttindaráðið þekki vel til sáttmálans og 
mikilvægi hans. Nemendur settu allar hugmyndir sínar fyrir aðgerðaráætlun var sett á post it 
miða og flokkað í öryggi, skólalóð og innan skólans. Unnið verður með hugmyndir á næsta fundi 
í lok maí. Í lokin löbbuðu kennarar með Unni og sýndu henni að Barnasáttmálinn væri vel 
sýnilegur á göngum skólans. 

 
 
 
Ritari: Jóna 
 


